

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2569 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10 สิงหาคม 2569

On August 10, 2026, Assistant Professor Dr. Chonmapat Torasa, Dean of the Faculty of Engineering and Industrial Technology, attended the 3rd Meeting of the Internal Control Committee of Suan Sunandha Rajabhat University for 2026.

The meeting was chaired by Associate Professor Dr. Witthaya Mekhum, Vice President for Planning and Quality Assurance. It was held at the University Council Meeting Room on the 5th Floor of Building 31, Suan Sunandha Rajabhat University.

2026年8月10日，宣素南塔皇家大学工程与工业技术学院院长Chonmapat Torasa 助理教授、博士出席了宣素南塔皇家大学2026年第3次内部控制委员会会议。

本次会议由宣素南塔皇家大学负责规划与质量保障工作的副校长 Witthaya Mekhum 副教授、博士主持，会议于宣素南塔皇家大学31号楼5层大学委员会会议室举行。